

**Công cụ số được đề xuất**

Công cụ	Liên kết	Mô tả
Amazon Web Services	<a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a>	Amazon Web Services được thiết kế để cho phép các nhà cung cấp ứng dụng, ISV và nhà cung cấp lưu trữ ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng và an toàn, dù là ứng dụng hiện có hay ứng dụng dựa trên SaaS mới.
Ayannah	<a href="https://www.ayannah.com/">https://www.ayannah.com/</a>	Ayannah là nhà cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số hàng đầu cho tầng lớp trung lưu mới nổi trên thế giới, hầu hết trong số họ là người di cư hoặc không có tài khoản ngân hàng và đến từ đáy của kim tự tháp.
BOSS Revolution	<a href="https://www.bossrevolution.com/">https://www.bossrevolution.com/</a>	BOSS Revolution là một ứng dụng gọi điện quốc tế với sự khác biệt. Ứng dụng này có thể được sử dụng để gọi quốc tế, bao gồm các gói không giới hạn và nạp tiền điện thoại di động quốc tế.
Facebook	<a href="https://www.facebook.com/">https://www.facebook.com/</a>	Nền tảng truyền thông xã hội cho phép người dùng tạo hồ sơ miễn phí và kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và những người khác.
Gojek	<a href="https://www.gojek.com/en-id/">https://www.gojek.com/en-id/</a>	Công ty công nghệ cung cấp nhiều dịch vụ theo yêu cầu, bao gồm vận chuyển, giao đồ ăn, thanh toán và hậu cần.
Instagram	<a href="https://www.instagram.com/">https://www.instagram.com/</a>	Instagram là dịch vụ mạng xã hội chia sẻ ảnh và video cho phép người dùng tải lên phương tiện có thể được chỉnh sửa bằng bộ lọc và sắp xếp theo hashtags và gắn thẻ địa lý.
Invoiceinterchange	<a href="https://www.invoiceinterchange.com/">https://www.invoiceinterchange.com/</a>	Thị trường tài trợ hóa đơn trực tuyến, cung cấp các giải pháp vốn lưu động đơn giản, đáng tin cậy để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh.
IQMS and Dassault Systèmes DELMIA	<a href="https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/dassault-systemes-completes-iqms-acquisition">https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/dassault-systemes-completes-iqms-acquisition</a>	Phần mềm cung cấp giải pháp tất cả trong một cho các nhà sản xuất tầm trung để quản lý hệ sinh thái kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh bằng cách kết nối số các quy trình xử lý đơn hàng, lên lịch, sản xuất và vận chuyển trong thời gian thực.
KapitalBoost	<a href="https://kapitalboost.co.id/">https://kapitalboost.co.id/</a>	Nền tảng tài chính nhằm mục đích thúc đẩy MSME ở Indonesia bằng cách hỗ trợ tài trợ vốn lưu động qua việc kết nối họ với những người cho vay tìm kiếm nguồn vốn ngắn hạn, có đạo đức và mang lại lợi nhuận hấp dẫn.
Krungsri Finnovate	<a href="https://www.krungsrifinnovate.com/">https://www.krungsrifinnovate.com/</a>	Công ty fintech tập trung vào phát triển các giải pháp sáng tạo cho các dịch vụ tài chính và ngân hàng.
LinkedIn	<a href="https://www.linkedin.com/">https://www.linkedin.com/</a>	LinkedIn là một nền tảng truyền thông xã hội tập trung vào doanh nghiệp và cơ hội việc làm, hoạt động thông qua các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động, đồng thời cho phép bạn tìm được công việc hoặc thực tập phù hợp, kết nối và củng cố các mối quan hệ nghề nghiệp cũng như học các kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp của mình.
M-Daq	<a href="https://www.m-daq.com/">https://www.m-daq.com/</a>	M-DAQ đã bắt tay vào một kế hoạch tăng trưởng toàn cầu để nắm bắt các cơ hội thị trường và tạo ra một hệ sinh thái fintech mới, tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính hỗ trợ công nghệ chuyên biệt cho khách hàng doanh nghiệp và các fintech hạ nguồn khác.
Momo	<a href="https://momo.vn/">https://momo.vn/</a>	Công ty fintech cung cấp ví di động và nền tảng thanh toán số cho phép người dùng thanh toán hóa đơn, mua vé xem phim, đặt chuyến bay, v.v.
SAP Business One	<a href="https://www.sap.com/products/erp/business-one.html">https://www.sap.com/products/erp/business-one.html</a>	Phần mềm cung cấp một giải pháp duy nhất, giá cả phải chăng để quản lý toàn bộ doanh nghiệp nhỏ của bạn, từ kế toán và tài chính, mua hàng, kiểm kho, bán hàng và quan hệ khách hàng đến báo cáo và phân tích.
SAP IBP	<a href="https://www.sap.com/products/scm/integrated-business-planning.html">https://www.sap.com/products/scm/integrated-business-planning.html</a>	Phần mềm cung cấp một số tính năng chuỗi cung ứng, chẳng hạn như phân tích chuỗi cung ứng, mô phỏng giả định, cảnh báo, v.v., để giúp bạn đón đầu thay đổi và cải thiện khả năng đáp ứng.

Công cụ	Liên kết	Mô tả
SAP Intelligent Returns Management	<a href="https://www.sap.com/products/crm/intelligent-returns-management.html">https://www.sap.com/products/crm/intelligent-returns-management.html</a>	Phần mềm sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và trải nghiệm của khách hàng bằng cách hướng dẫn khách hàng trả lại sản phẩm cho đến bước xử lý cuối cùng.
SAP LES (SAP Logistics Execution System)	<a href="https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/62ee292c419c41a9ab9609d73af0aa37/7c5c53118d4308e10000000a174cb4.html?version=6.18.latest">https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/62ee292c419c41a9ab9609d73af0aa37/7c5c53118d4308e10000000a174cb4.html?version=6.18.latest</a>	Phần mềm cung cấp trợ giúp để vận chuyển các sản phẩm đa phương tiện từ các đơn đặt hàng trong Bán hàng và phân phối sản phẩm đa phương tiện. Bên cạnh việc vận chuyển và vận chuyển, các chức năng này cũng bao gồm, ví dụ, quản lý kho hàng.
Twitter	<a href="https://twitter.com/">https://twitter.com/</a>	Twitter là một dịch vụ dành cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp để giao tiếp và duy trì kết nối thông qua việc trao đổi tin nhắn nhanh và thường xuyên.
Validus	<a href="https://validus.sg/">https://validus.sg/</a>	Nền tảng trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ với các sản phẩm và dịch vụ tài chính tốt hơn, cạnh tranh hơn để họ có thể phát triển và mang lại tác động lớn như động lực tăng trưởng cho xã hội và cộng đồng của chúng ta.
Youtube	<a href="https://www.youtube.com/">https://www.youtube.com/</a>	YouTube là dịch vụ chia sẻ video nơi người dùng có thể xem, thích, chia sẻ, nhận xét và tải lên video của chính họ.

**Tìm hiểu thêm tại Học viện ASEAN SME**

Các khóa học sau đây có thể giúp bạn nâng cao các kỹ năng và kiến thức của mình để bảo đảm hoạt động kinh doanh của bạn trong tương lai trong khi điều hướng hành trình số hóa.

Khoá học	Liên kết	Trọng tâm của khóa học
Tác động môi trường, xã hội và kinh tế và các giá trị bền vững	<a href="https://asean-sme-academy.org/en/courses/environment-social-and-economic-impacts-and-values-of-sustainability">https://asean-sme-academy.org/en/courses/environment-social-and-economic-impacts-and-values-of-sustainability</a>	Bạn sẽ học cách trang bị cho mình những kỹ năng thực tế để xác định các tác động kinh tế, xã hội và môi trường có liên quan của doanh nghiệp bạn.
Giới thiệu về Kinh doanh Hòa nhập	<a href="https://asean-sme-academy.org/en/courses/introduction-to-inclusive-business">https://asean-sme-academy.org/en/courses/introduction-to-inclusive-business</a>	Bạn sẽ học cách phát triển sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh hòa nhập là gì và nhận ra sự liên quan của kinh doanh hòa nhập đối với các công ty, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng thu nhập thấp.
Giới thiệu về tính bền vững cho doanh nghiệp	<a href="https://asean-sme-academy.org/en/courses/introduction-to-sustainability-for-business">https://asean-sme-academy.org/en/courses/introduction-to-sustainability-for-business</a>	Bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm chính và xu hướng quốc tế về tính bền vững, cùng với một số ví dụ thực tế về các hành động và hoạt động bền vững của MSMEs trong các hoạt động hàng ngày.
Bán hàng trực tuyến	<a href="https://asean-sme-academy.org/en/catalog/product/view/id/91/s/selling-online/category/2/">https://asean-sme-academy.org/en/catalog/product/view/id/91/s/selling-online/category/2/</a>	Bạn sẽ học cách tối ưu hóa các chiến lược bán hàng và marketing cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình; tạo tiêu đề, mô tả và ảnh hiệu quả cho danh sách và quảng cáo sản phẩm trực tuyến của bạn; cam kết phục vụ tốt và biến giá trị độc đáo của doanh nghiệp thành thương hiệu của bạn; và bán hàng trực tuyến ngay cả khi bạn không nghĩ rằng mình có những gì cần thiết để bán hàng.
Tiếp thị truyền thông xã hội	<a href="https://asean-sme-academy.org/en/catalog/product/view/id/93/s/social-media-marketing/category/2/">https://asean-sme-academy.org/en/catalog/product/view/id/93/s/social-media-marketing/category/2/</a>	Bạn sẽ học cách sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để quảng bá doanh nghiệp của mình và tạo quảng cáo trên Facebook nhằm mục tiêu đến khách hàng của bạn.
Tính bền vững: Học hỏi từ các công ty hàng đầu	<a href="https://asean-sme-academy.org/en/courses/sustainability-learning-from-leading-companies">https://asean-sme-academy.org/en/courses/sustainability-learning-from-leading-companies</a>	Bạn sẽ học cách biến tính bền vững trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược công ty của mình và cách thực hiện chiến lược đó để đạt được tác động tích cực.